



จดหมายข่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ฉบับที่ 9/2563

เรียน สมาชิกสหกรณ์

ตามจดหมายข่าวฉบับที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ซึ่งแจ้งกรณีบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 มีกำหนดนัดไต่สวนคำร้องฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดย สอ.กฟภ. เป็นหนึ่งในกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) นั้น สอ.กฟภ. ขอชี้แจงให้สมาชิกรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ และตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด ร่วมกับพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (รักษาการ DD ของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) คนปัจจุบัน) เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ

2. กรมบังคับคดีจะแจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เพื่อให้เจ้าหนี้อายื่นคำขอรับชำระหนี้ และโฆษณาคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำแผนฯ ในราชกิจจานุเบกษา (ที่ปรึกษา กฎหมายคาดว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะประกาศในวันที่ 2 ตุลาคม 2563) เจ้าหนี้กลุ่มสหกรณ์ที่ลงทุนใน หุ้นกู้บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ทั้ง 87 แห่ง ซึ่งรวมถึง สอ.กฟภ. จะมีเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่ง

ทั้งนี้ สอ.กฟภ. ได้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและส่งไปที่ปรึกษากฎหมายตรวจทานไว้แล้ว

3. เนื่องจากเจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) มีจำนวนมาก กรมบังคับคดีจึงได้จัดทำระบบ สารสนเทศเพื่อให้เจ้าหนี้สามารถยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีได้ โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพเชิญกลุ่มสหกรณ์ที่ลงทุนหุ้นกู้การบินไทยประชุมร่วมกันในวันที่ 24 กันยายน 2563 เพื่อชี้แจงขั้นตอนวิธีการ/กำหนดนัดในการบันทึกข้อมูลยื่นคำขอรับชำระหนี้ คาดว่าในการบันทึกข้อมูล ยื่นขอรับชำระหนี้ทุกสหกรณ์จะไปดำเนินการที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้การแนะนำ ของที่ปรึกษากฎหมายเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สอ.กฟภ. เข้าใจในความกังวลและความห่วงใยของท่านสมาชิก และขอให้มีความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. และฝ่ายจัดการ จะติดตามและดำเนินการในเรื่องหุ้นกู้บริษัทการบิน ไทยจำกัด (มหาชน) อย่างใกล้ชิด และเต็มความสามารถ เพื่อรักษาประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน โดยจะนำ ผลการดำเนินการมาประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมายนัด สอ.กฟภ.
บันทึกยื่นขอรับชำระหนี้ช่วงเช้า
วันที่ 30 ก.ย.2563

(นางชินเสณี อุ่นจิตติ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
21 กันยายน 2563